

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง การดำเนินการเครื่องวิทยุกระจายเสียงชุมชน

เจริญพร ท่านอธิบดีกรมศุลกากร

อ้างถึง

หนังสือสำนักงาน กทช. ถึงอธิบดีกรมศุลกากร ที่ ทช.๓๒๐๐/๕๕๑๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การดำเนินการเครื่องวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หนังสือสำนักงาน กทช. ถึงพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ที่ ทช. ๑๒๐๐.๑/๖๖๓๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒. สำเนาแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
๓. สำเนาแบบคำขอใบอนุญาต คำ/ช่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องขยาย(แบบ จก.๑) และสำเนาแบบคำขอใบอนุญาต พนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม(แบบ จก.๒) ของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

ตามที่มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้รับอนุญาตตามมติ กทช. ให้เป็นผู้มีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวตามข้อ ๑๘ วรรคสองแห่งประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ตามหนังสือที่อ้างถึง มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงได้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการและแบบคำขอใบอนุญาต คำ/ช่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือเครื่องขยาย(แบบ จก.๑) และสำเนาแบบคำขอใบอนุญาต พนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม(แบบ จก.๒) ของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งคำขอรับใบอนุญาตทั้ง ๓ แบบของสถานีในเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ทั้ง ๑๑๗ สถานี เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงาน กทช. ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และแจ้งขั้นตอนการพิจารณาว่า การจะพิจารณาเรื่องเครื่องวิทยุกระจายเสียงชุมชนได้นั้น ขั้นตอนการดำเนินการคดีเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมต้องดำเนินคดีถึงที่สุดก่อน ซึ่ง กทช. ได้หารือกรมศุลกากร มีสาระสำคัญในหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

1. ขอให้กรมศุลกากรพิจารณาดำเนินการกับเครื่องวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีการนำเข้าโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หากเป็นไปได้ ขอให้กรมศุลกากรพิจารณาให้ระงับคดี และ ขอซื้อเครื่องคืนในราคาภาษีอากรตามที่กรมศุลกากรกำหนด
2. ขอให้กรมศุลกากรกำหนดราคากลางเป็นราคาเดียวกันทุกเครื่อง โดยไม่แยกรุ่นและยี่ห้อ

ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชนซึ่งเข้าข่ายได้รับอนุญาตตามประกาศ กทช. ว่าด้วยเรื่อง วิทยุกระจายเสียงชุมชนมีจำนวนประมาณ ๒๕๐ สถานี ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ตามบทเฉพาะกาลถึงประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

วิทยุกระจายเสียงชุมชนมีข้อกำหนดทางกฎหมาย มิให้โฆษณาและแสวงหากำไรในทางธุรกิจ ซึ่ง เครื่องข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ จำนวน ๑๑๗ สถานีมีคุณสมบัติตามที่โดยเคร่งครัด โดยมีเนื้อหาสาระเผยแผ่พระ ธรรมคำสอนของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและรู้แจ้งเห็น จริ่งตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนผู้ฟังได้มีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดถือในการดำเนินชีวิต

หากสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และ ใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ทางราชการก็จะได้จัดระเบียบ วิทยุกระจายเสียงให้สังคมได้ใช้หลักนิติรัฐเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนภาคประชาชน ซึ่งขั้นตอนสำคัญขณะนี้อยู่ ในการพิจารณาของกรมศุลกากร จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมศุลกากรพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักการที่ กทช. ได้หารือมานั้นต่อไป

จึงเจริญพรมมา เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอเจริญพรมมาพร้อมนี้

พ.ศ. ๒๕๕๓
(พระครูอรุณกัจฉินทคุณ)

ผู้รับมอบอำนาจแทน

พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ